
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ชั้น 2 
................................................. 

ผู้มาประชุม  16  คน   

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  

1 นายสนอง  แถวสูงเนิน สมาชิกหมู่ท่ี 1  สนอง  แถวสูงเนิน  

2 นายอ านาจ  ขันทอง สมาชิกหมู่ท่ี 2  อ านาจ  ขันทอง  

3 นายอ้ม  สาระพินิต สมาชิกหมู่ท่ี 3  อ้ม  สาระพินิต  

4 นายอนุรักษ์  ผ่อนสงเคราะห์ สมาชิกหมู่ท่ี 4  อนุรักษ์  ผ่อนสงเคราะห์  

5 นายณรงค์  เหล่าสุขา สมาชิกหมู่ท่ี 5  ณรงค์  เหล่าสุขา  

6 นายไพวัลย์  ทิพย์รักษ์ สมาชิกหมู่ท่ี 6  ไพวัลย์  ทิพย์รักษ์  

7 นายประสงค์  เนียมเงิน สมาชิกหมู่ท่ี 7  ประสงค์  เนียมเงิน  

8 นายบุญหนา  สอนชัยภูมิ สมาชิกหมู่ท่ี 8  บุญหนา  สอนชัยภูมิ  

9 นางชาลิสา  เหล่าประเสริฐ สมาชิกหมู่ท่ี 9  ชาลิสา  เหล่าประเสริฐ  

10 นายสัมฤทธิ์  แคชัยภูมิ สมาชิกหมู่ท่ี 10  สัมฤทธิ์  แคชัยภูมิ  

11 นายโพธิ์แดง  จุลนันท์ สมาชิกหมู่ท่ี 11  โพธิ์แดง  จุลนันท์  

12 นางสาวบุญถิ่น  สาลี สมาชิกหมู่ท่ี 12  บุญถิ่น  สาลี  

13 นางกนิษฐา  รักษาวัง สมาชิกหมู่ท่ี 13  กนิษฐา  รักษาวัง  

14 นายเรืองศักดิ์  ทองมูล สมาชิกหมู่ท่ี 14  เรืองศักดิ์  ทองมูล  

15 นางอภิญญา  ทองสิทธิ์ สมาชิกหมู่ท่ี 15  อภิญญา  ทองสิทธิ์  

16 นายสมพงษ์  นาหัวนิน สมาชิกหมู่ท่ี 16  สมพงษ์  นาหัวนิน  

    

 

            
 
 
 
 
 
 
  
 



 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  12  คน 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุภาพ เหล่าภักดี นายกอบต.โคกสอาด สุภาพ เหล่าภักดี  
2 รตท.สมภาร วงษ์ศรี รองนายกอบต.โคกสะอาด สมภาร วงษ์ศรี  
3 นายโฆษิต ธรรมวงษ์ รองนายกอบต.โคกสะอาด โฆษิต ธรรมวงษ์  
4 นายดวงปรี ใจอารีย์ ปลัดอบต.โคกสะอาด ดวงปรี ใจอารีย์  
5 นายชูชาติ คลังช านาญ เลขานุการนายกอบต. ชูชาติ คลังช านาญ  
6 นายเกียรติศักดิ์ ลาดี นักบริหารงานทั่วไป เกียรติศักดิ์ ลาดี  
7 นายณภัทร จรูญชาติ นักบริหารการศึกษา ณภัทร จรูญชาติ  
8 นางค าสอน นันทพล ผู้อ านวยการกองคลัง ค าสอน นันทพล  
9 นางดวงเด่น ยุวนานนท์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ดวงเด่น ยุวนานนท์  

10 นางชุติมา พิทักษ์ ผอ.กองสาธารณสุข ชุติมา พิทักษ์  
11 นางมลฤดี วงษ์ศรี นักวิเคราะห์ มลฤดี วงษ์ศรี  
12 นายสิรวิชญ์ ซารัมย์ นิติกร สิรวิชญ์ ซารัมย์  
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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ชั้น 2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมนายดวงปรี  ใจอารีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดชั่วคราว  ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะอาด ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอันทรง
เกียรติแห่งนี้ จ านวน 16 คน ครบองค์ประชุม ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญ นายเรืองศักดิ์ ทองมูล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
               1.1  วันนี้ในระเบียบวาระอ่ืนๆ จะขอเชิญหวัหน้าส่วนราชการของ อบต.โคกสะอาด แนะน าตัว
    และแจ้งข้อราชการในที่ประชุมครับ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ      ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบดูส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ 1 
 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ว่ามีข้อความใดตกหล่นหรือไม่ 

นายสนอง แถวสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ในฐานะคณะกรรมการ
ส.อบต. ม. 1 ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจส าเนารายงานการประชุมแล้ว พบว่ามีข้อความ 
 และถ้อยค าถูกต้องครบถ้วนครับ 

ที่ประชุม            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท ์

 

ระเบียบวาระท่ี 3 .1 เรื่อง การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564   

ประธานสภา   เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เสนอรายงานติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

นายก อบต. เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาท้องถิ่น เหตุผลและความจ าเป็น การจัดท า 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจ
 อีกประการหนึ่งที่มีความส าคัญ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
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 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
 ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 กฎหมาย/ระเบียบ ระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3 ) 
 พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอ
 ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
 ห้าวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
 กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี” ข้อ 13 ให้ยกเลิก
 ความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กระทรวง มหาดไทย
 ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ
 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5)ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
 ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ” หน้า 6 จาก 12 ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควร 

   1.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาท้องถิ่น เพ่ือตั้ง 
 ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น 

   2.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561 –2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 เพ่ือตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น 

   3. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 
–  2565 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
 ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
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 และต้องปิดประกาศ โดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
 ธันวาคมของทุกปี แต่ปี้นี้ในห้วงเดือนธันวาคมไม่มีสภาฯ จึงได้น าเสนอสภาล่าช้า 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ประธานสภา อบต.โคกสะอาด ได้กล่าวเชิญนายกองค์การบริหาร ส่ ว น
 ต าบลโคกสะอาด น าเสนอรายงานผลต่อสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด และสมาชิกสภาองค์การ บริหาร
 ส่วนต าบลโคกสะอาด ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 14 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง คณะกรรมการจะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด าเนินการตามแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน ผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
 ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
 และเสนอความเห็นดังกล่าว และ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้
 ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563-เดือนกันยายน พ.ศ. 
 2564) และรายงานพร้อมเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลโคกสะอาด หน้า87 จาก88 ดังนั้น ผมจึงขอรายงานและเสนอความเห็นของ
 คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภา ดังนี้ 

 

  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ปัญหาและอุปสรรค  

  1.เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 
 (COVID-19) มติคณะรัฐมนตรี ได้ก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา โรคระบาดสายพันธุ์
 ใหม ่โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐหลีกเลี่ยง หรือเลื่อน การจัดกิจกรรมที่มีการ 
 รวมตัวกันของประชาชน และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social  distancing) จึงไม่
 สามารถ ด าเนินการตามโครงการได้ทันปี งบประมาณ พ.ศ.2564  

   2.จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การ 
 บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จะด าเนินการได้ทุกโครงการ ท าให้ร้อยละของโครงการที่ท าได้ 
 น้อยมาก  เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  3 .และปีนี้ในห้วงเดือน ธันวาคมไม่มีสภาฯ จึงได้น าเสนอสภาล่าช้า .งบประมาณเงิน
 อุดหนุนเข้าช้าและน้อย   

 ข้อเสนอแนะ  

   1.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และ 
 งบประมาณ รวมทั้งต้องค านึงถึงสถานะทางการคลัง ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการบรรจุ 
 ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละปี 
 คิดเป็นจ านวนร้อยละเพ่ิมขึ้น และเพ่ือให้จ านวนโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ของแต่ 
 ละปี ตามแผนพัฒนาคิดเป็นจ านวนร้อยละลดลง 

   2.ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินการตามที่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปี แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ 

   3.การตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละด้าน ควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
 เหมาะสม เพ่ือ ลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด และการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมจึงขอ
 รายงาน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้ทราบ ส่วนรายละเอียดนั้น ขอ 
 อนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้เสนอต่อสภา ครับ 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันขอน าเสนอรายละเอียด รายงานผลการ
 ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2564 (ได้น าเสนอตามเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( จ านวน 88 หน้า ) 

   ตามเอกสารแนบท้าย 

  ส่วนที่ 1 บทน า หน้า 3 – 15  

   ส่วนที่ 2 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล หน้า 16 - 64 

  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน -ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล -
 เครื่องมือของการติดตามและประเมินผล –ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

   ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล หน้า 65- 86 

  –ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องของ  แผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) -การติดตามและประเมินผล การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
 ปฏิบัติเชิง ปริมาณ –การ ติดตามและประเมินผล การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 

   ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ หน้า 87 - 858–สรุปผลการพัฒนา
 ท้องถิ่นในภาพรวม –ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

ที่ประชุม รับทราบ 
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  3.2 เรื่อง เพื่อพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย                 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต.ฯชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อสภาฯ 

นายก อบต.ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอ
 แก้ไขเปลี่ยนค าขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
 1 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้านเทวา
 สถิตย์ หมู่ที่ 14 งบประมาณ 42,700 บาท 

 ข้อความเดิม 

 บริเวณวัดท่าแจ้ง งานรื้อถังเดิม งานติดตั้งถังใหม่ พร้อมซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 
 แรงม้า ใช้ ไฟ 2 ระบบ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมป้าย
 ประชาสัมพันธ์ .แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 หน้า 227 ล าดับที่ 31 

 ข้อความใหม ่

 พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ จัดซื้อเพาเวอร์แอมป์ขนาด 1,300 วัตตต์ ปากฮอร์นขนาด 
 15 นิ้ว ไมค์พร้อมขาตั้งแบบสั้น พร้อมสายล าโพง รายละเอียดตามแบบ อบต.
 ก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ .แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 หน้า 227 ล าดับที่ 32 

 เหตุผลความจ าเป็น เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบ 

ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอ
 แก้ไขเปลี่ยนค าขี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ โครงการฯดังกล่าว ในการขอนุมัติต้อง 
 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายใน
 งบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่
 ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงขอให้ท่านประธานสภาฯ ขอที่ประชุม
 พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการอภิปรายผมขอมมติที่ประชุมว่า 
 จะได้ขอมติว่า จะอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
 โครงการดังกล่าวฯ ตามท่ีท่านนายก อบต.เสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ   15   เสียง 

 ไม่อนุมัต ิ  - เสียง 

 งดออกเสียง   1 เสียง 
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 3.2 เรื่อง เพื่อพิจารณาการแก้ ไขเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย                 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต.ฯชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อสภาฯ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอ
 แก้ไขเปลี่ยนค าขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
 1 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง  ประเภทสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
 เหล็กภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 สายบ้านนางหล่ า – บ้านนางพจนีย์ 
 งบประมาณ 272,900 บาท 

 ข้อความเดิม 

  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้านโคก
 สะอาด หมู่ที่ 1 สายบ้านนางหล่ า – บ้านนางพจนีย์ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
 1,030 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด พร้อม
 ป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งเบิกจ่ายจากเงินรายได้ .แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
 และถนนโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  หน้ า 
 110 ล าดับที่ 1 จ านวน 272,900 บาท 

 ข้อความใหม่ 

 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้ านโคก
 สะอาด หมู่ที่ 1 สายบ้านนางหล่ า – บ้านนางพจนีย์ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 ขนาดกว้าง 4เมตร ยาว 257.50 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย
 กว่า 1,030 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด 
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งเบิกจ่ายจากเงินรายได้ .แผนงานเคหะและชุมชน งาน
 ไฟฟ้าและถนนโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
 หน้า 110 ล าดับที่ 1 จ านวน 272,900 บาท 

 เหตุผลความจ าเป็น เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการให้ถูกต้องตามสภาพ
 พ้ืนที่ก่อสร้าง เนื่องจากพ้ืนที่ถนนบางช่วงกว้างไม่ถึง  5 เมตร จึงขอลดความกว้าง
 ให้เหลือ 4 เมตร เพ่ิมความยาวแต่พ้ืนที่ก่อสร้างเท่าเดิม และขอให้ ผอ.กองช่างชรี
 แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ฯ 

ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอ
 แก้ไขเปลี่ยนค าขี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ โครงการฯดังกล่าว เนื่องจากการออกไป
 ส ารวจถนนพ้ืนที่ก่อสร้างบางช่วงกว้างไม่ถึง 5   เมตร จึงขอลดความกว้าง เพ่ิม
 ความยาว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานโครงการได้ถูกต้องต่อไป 
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ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอ
 แก้ไขเปลี่ยนค าขี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ โครงการฯดังกล่าว ในการขอนุมัติต้อง 
 อาศยัระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายใน
 งบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่
 ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงขอให้ท่านประธานสภาฯ ขอที่ประชุม
 พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัย จะอภิปรายหรือไม่ 

นายสนอง แถวสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงว่า โครงการซ่อมแซมถนน คสล.l
ส.อบต.ม. 1 หมู่ที่ 1 ที่เสนอโครงการมาอยากได้กว้าง 5  เมตร  ถ้าพ้ืนที่กว้างไม่พอก็ไม่เป็นไร 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการอภิปรายผมขอมมติที่ประชุมว่า 
 จะได้ขอมติว่า จะอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 
 โครงการดังกล่าวฯ ตามท่ีท่านนายก อบต.เสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ   15   เสียง 

 ไม่อนุมัต ิ  - เสียง 

 งดออกเสียง   1 เสียง 

 3.3 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 

 ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน / โต๊ะหมู่บูชา 

ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกอบต. ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอโอนงบประมาณ
 โครงการฯ ในครั้งนี้ต่อสภา 

นายกอบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ต า บ ล โ ค ก
 สะอาด มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเสนอญัตติต่อสภาด้วยผู้บริหารองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลโคกสะอาด เพ่ือจะขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

 หลักการ 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง    

 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันหมวด 4 ข้อ 27 การโอน
 งบประมาณรายจ่ายต่างๆ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 

 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไป
 อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายการปฏิบัติราชการ ในการแก้ไขปัญหาความ
 เดือดร้อนของประชาชน โดย  คือฝ่ายบริหารได้เลือกตั้งเข้ามาชุดใหม่ และโต๊ะ
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 ท างานเดิมมีสภาพช ารุด จึงเสนอสภาเพ่ือจัดซื้อใหม่เพ่ือให้เหมาะสมในการท างาน 
 จึงสมควร โอนงบประมาณรายจ่ าย  อาศัยอ านาจข้อ 27 ของระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ใน
 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลั ก ษ ณ ะป ริ ม า ณ  คุ ณ ภ า พ 
 เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น โดยมี
 รายละเอียด จ านวน 3 โครงการ ดังนี้  

 โอนเพิ่ม 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  

 งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

 1.จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด  4  ฟุต  จ านวน 3  ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท 

 รวมงบประมาณ  16,500  บาท 

 2.จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด  5  ฟุต  จ านวน 1  ตัว ราคาตัวละ 6,900 บาท 

 รวมงบประมาณ  69,00  บาท 

 3.จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ท าด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว  

 มีฐานรองโต๊ะหมู่ จ านวน 1  ชุด งบประมาณ 8,000  บาท 

 โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  

 งบบุคคลากร ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา 

 /สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 งบประมาณอนุมัติ  2,923,200 บาท 

 งบประมาณก่อนโอน 2,823,200 บาท 

 จ านวนเงินที่โอน  31,400 บาท 

 งบประมาณหลังโอน 2,826,520 บาท 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการอภิปรายผมขอมมติที่ประชุมว่า 
 จะได้ขอมตวิ่า จะอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 

 โครงการดังกล่าวฯ ตามท่ีท่านนายก อบต. เสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ   15   เสียง 

 ไม่อนุมัต ิ  - เสียง 

 งดออกเสียง   1 เสียง 
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 3.4 เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบในการจัดท าโครงการและเข้าท าประโยชน์
 ในพื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2484 ขององค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ(โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต.ฯชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อสภาฯ 

นายกอบต. เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบใน
 การจัดท าโครงการและเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ขององค์การบริหารส่วน
 จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ท าหนังสือประสานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมาเพ่ือ
 น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตให้โรงเรียนโคกสะอาด
 วิทยาเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า เ พ่ือวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเรียนรู้  ของเด็ก 
 เยาวชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ส าหรับรายละเอียด
 ขอเชิญท่านปลัด อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมขอเรียนชี้แจงเรื่อง  ขอความเห็นชอบใน
 การจัดท าโครงการและเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ขององค์การบริหารส่วน
 จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ท าหนังสือประสานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ตาม
 หนังสือ ที่ ชย 51008.1/291  ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่องขอความ
 อนุเคราะห์แจ้งให้พิจารณาความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
 แนบเอกสารเป็นส าเนาหนังสือที่ ทส.1621.905/784 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
 2564 เรื่องขอความเห็นชอบในการจัดท าโครงการและเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
 ไม้ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยอ้างถึงหนังสือต้นเรื่องจากหน่วยป้องกันและ
 พัฒนาป่าไม้เทพสถิตย์ ประสานให้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต้องยื่น
 เอกสารหลักฐานรายงานการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบจากจากสภาองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น  ของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
 จังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ  

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จึงได้ท าหนังสือประสาน
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมาเพ่ือ น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภา พิจารณาให้
 ความเห็นชอบอนุญาตให้โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  เพ่ือ
 วัตถุประสงค์ เป็นแหล่งเรียนรู้  ของเด็ก  เยาวชน และประชาชน ตามมติ
 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 2563 และตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จึงเรียนท่านประธานได้เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้
 ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายก อบต.ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบ และท่านปลัด อบต.ได้ชี้แจง
 ขอความเห็นขออนุญาตใน  การจัดท าโครงการและเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยความเห็นชอบอนุญาตให้โรงเรียนโคก
 สะอาดวิทยาเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  เพ่ือวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเรียนรู้ ของเด็ก 
 เยาวชน และประชาชน ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
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 2563 และตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม มีสมาชิกท่านใดจะ
 อภิปรายหรือไม่ 

นายณรงค์ เหล่าสุขา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอแสดงความ 

ส.อบต.ม.5 คิดเห็นว่า ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และโรงเรียนโคกสะอาด
 วิทยาน่าจะมาร่วมประชุมสภาเพ่ือมาชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลฯต่อที่ประชุม
 เพ่ือความชัดเจนของโครงการฯ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 

 ขอความเห็นชอบใน  การจัดท าโครงการและเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ของ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยความเห็นชอบอนุญาตให้โรงเรียนโคกสะอาด
 วิทยาเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  เพ่ือวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเรียนรู้ ของเด็ก 
 เยาวชน และประชาชน ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
  และตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สมาชิกท่านใด เ ห็ น
 ควรอนุญาต กรุณายกมือขึ้นครับ 

 มติที่ประชุม เห็นควรอนุญาต  15   เสียง 

 ไม่อนุญาต     -          เสียง 

 งดออกเสียง     1       เสียง  

  3.5 เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
 เขตพื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2484   
 เพื่อสร้างอาคารและสิ่งสาธารณูปโภคในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 โคกสะอาด 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายก อบต.ฯชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อสภาฯ 

นายกอบต. เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมขอเสนอญัตติเรื่อง  เพ่ือพิจารณาการเข้า
 ท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ใน
 กรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 

 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ  

 เพ่ือแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่
 ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ส านัก
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
 พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหา กรณีส่วนราชการหรือ
 หน่วยงานของรัฐ  เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และให้ส่วน
 ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นแนวปฏิบัติ 
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 เหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้ยื่นค าขออนุญาตท าประโยชน์ในพ้ืนที่
 ป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2484    ตามมติ
 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  เพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้าง
 อาคารและสิ่งสาธารณูปโภคในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ดังนี้ 

 1. ถนน  จ านวน  59   สาย  (รายละเอียดแนบท้าย) 

 2. ที่สาธารณประโยชน์ จ านวน 13 แปลง (รายละเอียดแนบท้าย) 

 3. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 1 แห่ง (รายละเอียดแนบท้าย) 

 4. ระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน  16  แห่ง   (รายละเอียดแนบท้าย) 

 5. แหล่งน้ า หนองน้ า ,สระน้ า  จ านวน 22 แห่ง  (รายละเอียดแนบท้าย) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้ยื่นค าขออนุญาตท าประโยชน์
 พ้ืนที่ป่าไม้ กับศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้แห่งชาติ 
 พ.ศ. 2484  เพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าว และเพ่ือให้การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่า
 ด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งสาธารณูปโภค  ในเขตองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลโคกสะอาดให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จึงเสนอ
 เพ่ือพิจารณาการเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่ง
 พระราชบัญญัติป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2484   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
 สะอาด ต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาฯ 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมขอเรียนชี้แจงเรื่อง  ขอความเห็นชอบใน
 การจัดท าโครงการและเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 โคกสะอาด ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2484   เ พ่ื อ
 ด าเนินโครงการดั งกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่ วนโครงการใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะได้เสนอขอความเห็นชอบในคราวต่อไป เพ่ือด าเนิน
 โครงการดังกล่าว และเพ่ือให้การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่า  ในเขตองค์การบริหารส่วน
 ต าบลโคกสะอาดให้ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จึงขอให้ที่
 ประชุมพิจารณาลงมติต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นควรอนุญาต  15   เสียง 

 ไม่อนุญาต     -          เสียง 

 งดออกเสียง     1       เสียง  
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 3.6 เรื่องประชุมพิจารณาปรับปรุง/ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5                  
 พ.ศ. 2561-2565 

 

ประธานสภาฯ  เรื่องการพิจารณาปรับปรุง/ เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 

  พ.ศ. 2561-2565 ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อที่
 ประชุมสภา ฯ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ  กระผมขอ เรียนให้ที่ประชุมทราบถึง
 หลักการ เหตุและผลความจ าเป็น ดังนี้ 

 หลักการ 

  เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุง/เพ่ิมแผนพัฒนา ขององค์การ บริหา รส่ วน
 ต าบลโคกสะอาด พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 5  เพ่ือให้สอดคล้องกับ สถานการณ์
 ปัจจุบัน และเป็นการปรับปรุงสถานที่ในการบริการประชาชน  และส่วน
 ราชการที่มาติดต่อ และประสานงานทางราชการ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสิทธิ
 ผลในการปฎิบัติงานในแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของพ่ีน้องประชาชน 

 เหตุผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน เ
 ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)         
 พ.ศ. 2561 หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  
 ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับ
 องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และ
 องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับ 
 ความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ส าหรับรายละเอียดโครงการมีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 1.โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.ปี 2565 งบประมาณ 135,000 บาท 

 2.จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1  ชุด ปี  2565  งบประมาณ  8,000  บาท 

 3.จัดซื้อเพาเวอร์แอมป์ จ านวน 1  ชุด ปี  2565  งบประมาณ  25,000  บาท 

 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่

รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 ขอเสนอเรื่องให้
 ปรับปรุงป้ายทางเข้าออกท าการ อบต. ไม่ชัดจนและสับสนมาก ขอให้ปรับปรุงด้วย 
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เลขานุการนายก อบต.     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอบริเวณหน้าที่การ อบต.เวลาหน้า
 ฝนน้ าท่วมขัง ขอให้มีการปรับปรุงด้วย 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณา
 เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   15   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

 งดออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภา  ในวาระอ่ืนๆนี้ ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการได้รายงานตัวและน าเสนอเรื่องงานต่อที่
   ประชุมสภาฯ 

ผอ.กองคลัง  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางค าสอน นันทพล ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง
   ขอเรียนชี้แจงเรื่องการท างาน ดังนี้ 

   1. เรื่อง การจัดเก็บภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะจัดเก็บในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

   ฝากท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย 

   2. เรื่อง กองคลังได้กันเงินเบิกเหลื่อมปี 2564 จ านวน 14 โครงการ ตอนนี้ท า
   สัญญาและก่อสร้างโครงการเสร็จใกล้ะครบแล้ว 

ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมขอเรียนชี้แจงเรื่องการของงบประมาณ 
   โครงการถ่ายโอนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี 2565 ขอไป 2 โครงการ คือ 

   1. โครงการถนน 201  –บ้านโนนสาวเอ้ -บ้านหนองลุกพุก 

    งบประมาณ 3.5 ล้านบาท 

   2. โครงการก่อสร้างถนนสายโคกสะอาด – บ้านโจด – บ้านหนองไรไก่ งบประมาณ  

   4.6 ล้านบาท สายนี้ก่อสร้างเสร็จแล้ว มีเงินเหลือจ่ายจะของบขยายโครงการต่ออยู่ 

   ส าหรับในปีงบประมาณ 2566 ได้เสนอขอไป  3  โครงการคือ 

   1. โครงการถนนแอสฟัสติก สายโคกสะอาด – หนองไรไก่ ถึงบ้านกุดแดง 

   2.โครงการถนนแอสฟัสติก สายถนน 201  –บ้านโนนสาวเอ้ ถึงบ้านหนองลุกพุก 

   3.โครงการก่อสร้างถนนสายโคกสะอาด – หัวคูสระถึง บ้านโนนเจดีย์งาม 

นางกนิษฐา รักษาวัง       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 ขอเรียนถามเรื่องแพ 
ส.อบต.ม.13  สูบน้ าล่มเอาขึ้นมาแล้วจะด าเนินการยังไง และฝากทางกองคลังให้เร่งท าเอกสาร
   เบิกจ่ายโครงการด้วย 

รองปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน ต าแหน่งรองปลัด อบต.ได้รับผิดชอบดูแล
   งาน  2  กอง คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา ได้รับทราบ
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   ข้อมูลว่าทางโรงงานจะส่งเสริมการสร้างโรงเรือนการปลูกผักปลอดสารพิษภายใน
   ต าบลโคกสะอาด 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางชุติมา พิทักษ์ ต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลงานเรื่องการป้องกันโรคติดต่อ ก าจัดขยะ และ
   ก าจัดผักตบชวา  

ผอ.กองสวัสดิการฯ เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางดวงเด่น ยุวนานนท์ ต าแหน่ง ผอ.กอง 

   สวัสดิการสังคม รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด คนพิการ ผู้สูงอายุและคนด้อย
   โอกาส  

ผอ.กองการศึกษาฯ เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายณภัทร จรูญชาติ ต าแหน่ง ผอ.กอง 
   การศึกษาฯ ดแูลเรื่องการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงนี้ปิดศูนย์เนื่องจาก 
   โรคโควิดแพร่ระบาดและ ดูแลเรื่องงานประเพณีในต าบล 

หัวหน้าส านักปลัด เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด รับผิดชอบงาน
   งบประมาณ งานป้องกัน งานนิติกร งานการเกษตร และกิจการสภา 

รองนายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมต าแหน่ง รองนายก อบต. ได้รับมอบหมาย
   จากท่านนายก อบต.ให้ดูแลงานกองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

เลขานุการนายก อบต.    เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมต าแหน่ง เลขานุการนายก อบต.ขอสอบถาม
   กองช่างเรื่องการซ่อมแซมคลองส่งน้ าด้วยไฟฟ้า 

ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจง เรื่องการของบประมาณโครงการ
   ซ่อมแซมคลองส่งน้ าจะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินจึงจะท าโครงการ
   ได้ เอกสารต้องพร้อม 

นายไพรวัลย์ ทิพย์รักษ์     เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ขอสอบถามเรือง  

ส.อบต.ม.6  โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิรส์ หมู่ที่ 6  ช่วงนี้พท้นที่โครงการน้ าแห้งแล้วขอให้
   รีบด าเนินการด้วย 

นายณรงค์ เหล่าสุขา เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอเรียนสอบถาม  

ส.อบต.ม.5  ผู้บริหารชุดใหม่ ว่ามีสวัสดิการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตในต าบลหรือไม่ และสอบถาม
   เรื่องการส ารวจที่ว่างเปล่าของบ้านหนองปลาที่ยังไม่เสร็จถึงไหนแล้ว 

นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอเรียนชี้แจงว่า ผู้บริหารชุดใหม่ดูแลเรื่อง
   ของสวัสดิการผู้เสียชีวิตในต าบลเหมือนเคยปฎิบัติ และฝากสมาชิกสภาวันพรุ่งนี้
   เวลา 08.30 น. ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศาลเจ้าที่และศาลปู่ย่าใหม่ ที่ อบต.ด้วยนะครับ 

นายอนุรักษ์ ผ่อนสงเคราะห์ เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ขอเสนอให้ผู้บริหาร 

ส.อบต.ม.4   ได้จัดซื้อวัสดุยางมะตอยเพื่อมาซ่อมแซมถนนลาดยางที่ช ารุดในต าบลด้วยครับ 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องขอขอบคุณ 

    สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงาน อบต.โคกสะอาดทุกท่านที่เข้า
    ร่วมประชุมและท าให้บรรยากาศในการประชุมสภาในวันนี้ เรียบร้อยไปด้วยดี 
    ขอนัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ในวันที ่22 เดือน  
    กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลโคกสะอาด ชั้น 2  

 
  ปิดประชุม เวลา 12.25 น.  

 
   (ลงชื่อ               ดวงปรี ใจอารีย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

                (นายดวงปรี  ใจอารีย)์ 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 
 
   (ลงชื่อ)              เรืองศักดิ์ ทองมูล  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
                       (นายเรืองศักดิ์ ทองมูล) 
                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 


